
Undirritaður vill koma á framfæri athugasemd við framlagt frumvarp um 
Mannanöfn, mál nr. 83 á 148 löggjafarþingi 2017 -  2018.
Ég tel óráð að ráðst í svona miklar breytingar á núverandi lögum um 
mannanöfn, tel að tilvera mannanafnanefndar eigi fullan rétt á sér áfram og 
legg frekar til að Alþingi feli nefnd sérfræðinga það verkefni að fara yfir 
núgildandi lög og „laga þau skynsamlega að breyttum tímum en þó með tilliti til 
varðveislu íslenskrar tungu."
Tungumálið og velferð barna á öllum sviðum á að vera í forgangi á Alþingi og 
mitt mat er að velferðin sé ekki á þeim stað, nái tillagðar breytingar fram að 
ganga.
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